



Các Quyền Ưu Tiên Dành Cho Người Bị Khuyết Tật Đang Tiến Triển Của Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Năm 2023

Đã cập nhật vào ngày 27 Tháng Mười, 2022

Quận King xin cảm ơn Cơ Quan Lập Pháp đã hỗ trợ tiếp tục cho trẻ em chậm phát triển hoặc bị khuyết tật đang tiến triển, các cá nhân bị khuyết tật trí tuệ và khuyết tật đang tiến triển (intellectual/developmental disabilities - I/DD), và gia đình họ. Quận King đã hết sức nỗ lực để trở thành một Quận chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc kể cả cam kết tập trung vào hoạt động của các cộng đồng người bị khuyết tật và Người Mỹ Da Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu.

Quận King yêu cầu Cơ Quan Lập Pháp ưu tiên tăng cường tính công bằng về quyền tiếp cận nguồn lực và cung cấp dịch vụ, tôn vinh tiếng nói cộng đồng bằng cách thực hiện các hành động sau đây vào năm 2023:

- 1. Gia tăng quỹ tài trợ cho các dịch vụ có thể tiếp cận được về mặt ngôn ngữ và phù hợp về mặt văn hóa.** Đầu tư vào công tác phiên dịch, biên dịch, điều hướng văn hóa và các hỗ trợ ngôn ngữ và văn hóa khác để tất cả những người bị khuyết tật I/DD và gia đình của họ có thể tiếp cận các dịch vụ bằng ngôn ngữ và văn hóa của mình.
- 2. Tài trợ cho các khuyến nghị Nghiên Cứu Tỷ Lệ Việc Làm và Lương Công Nhật của BỘ Y TẾ và Xã Hội Tiểu Bang Washington,** bao gồm việc tăng thêm tỷ lệ để ổn định mạng lưới nhà cung cấp nhằm bảo đảm thành viên cộng đồng tiếp cận với các dịch vụ và gia tăng tỷ lệ quản lý của quận.
- 3. Cải thiện khả năng tiếp cận và loại bỏ rào cản về các hỗ trợ và dịch vụ chất lượng dành cho gia đình có các con nhỏ (0-5) bị chậm phát triển và khuyết tật.** Dành mọi nỗ lực được phối hợp giữa các hệ thống để hỗ trợ các nhu cầu của trẻ em và gia đình, bao gồm việc loại bỏ chi phí tự trả của gia đình đối với chương trình Hỗ Trợ Sớm cho Trẻ Dưới Một Tuổi và Trẻ Mới Biết Đi.
- 4. Tài trợ các dịch vụ cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học.** Cung cấp các dịch vụ Bãi Miễn Cơ Bản Cộng cho tất cả học sinh đủ điều kiện của Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật Tiểu Bang sẽ tốt nghiệp trung học trong giai đoạn 2023-2025 để hỗ trợ hành trình bên ngoài trường học của họ.
- 5. Đầu tư vào Quỹ Ủy Thác Nhà Ở và các nguồn thu khác để hỗ trợ các giải pháp nhà ở dựa vào cộng đồng.** Các khoản đầu tư này là cần thiết để bảo đảm những người bị khuyết tật I/DD và gia đình của họ có thể sống trong nhà ở có thể tiếp cận, công bằng, an toàn và khả dụng trong cộng đồng địa phương của họ.
- 6. Đầu tư vào các hỗ trợ sức khỏe hành vi của những người bị khuyết tật I/DD.** Các cá nhân và gia đình cần đủ các hỗ trợ sức khỏe hành vi hiện có. Ứng phó với vấn đề khủng hoảng sức khỏe hành vi đang gia tăng phải bao gồm các tùy chọn toàn diện và có thể tiếp cận được thông báo của những người bị khuyết tật I/DD ngoài các dịch vụ ngoài nhà.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Michael White, Điều Hành Văn Phòng Quận King, michwhite@kingcounty.gov / 206-206-351-1674